

# คม·ชด·ลึก

ปีที่ 15 ฉบับที่ 5442 วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 หน้า 6

## วช.ร่วมจัดงานเสวนานวัตกรรมนำประชารัฐ หวังเดินหน้าประเทศ

● พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยเพื่อนวัตกรรม ในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา จัดการเสวนาเน้นเรื่องการวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อจะไปตอบโจทย์ในเรื่อง “นวัตกรรมนำประชารัฐพัฒนา Thailand 4.0” โดยมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนช่วยกันขับเคลื่อนเดินหน้าไปด้วยกันไปสู่ Thailand 4.0 ซึ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะได้ไปตอบโจทย์ตรงนั้น จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ จากผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาระดมสมองและข้อเสนอแนะให้แก่รัฐบาลในการที่จะขับเคลื่อนและปฏิรูป โดยนักวิจัยที่ทำงานวิจัยเอง ใช้อย่างไร จะต้องหมดไป พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณตามกรอบหรือโครงการไม่เน้นรายปี กองทุนวิจัยต้องปรับใหม่ และยุบรวมให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยจะปรับบทบาทหน้าที่หน่วยงานวิจัยต่างๆ ให้ชัดเจน ลดความซ้ำซ้อน เพื่อขับเคลื่อนระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิจัยของประเทศ ทั้งเชิงโครงสร้าง สถาบันระบบ และกลไก รวมถึงกำหนดยุทธศาสตร์วิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้ผลงานวิจัยไทยเกิดการบูรณาการและเชื่อมโยงสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

ด้าน น.ส.สุกัญญา อีระกูรณ์เลิศ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวว่ประเทศไทยก้าวสู่เศรษฐกิจใหม่ หรือไทยแลนด์ 4.0 เป็นนโยบายรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ระบบปฏิรูปงานวิจัยและนวัตกรรม บทบาทหน้าที่เป็นการรวมบอร์คบริหาร คือ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทช.) คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ เป็นหน่วยงานในการกำกับทิศทางและนโยบายการดำเนินงานของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อลดความซ้ำซ้อน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายขับเคลื่อนระบบวิจัยแบบบูรณาการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ โดยบูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคเอกชน พร้อมทั้งสนับสนุนทุนให้งานวิจัยที่ตอบโจทย์ประเทศและพัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป

